

Ngày 23 tháng 3 năm 2012

VĂN PHÒNG NGƯỜI QUẢN LÝ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG DO TÒA ÁN BỔ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG SỰ CỐ TRÀN DẦU BP DO TÒA GIÁM SÁT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường giám sát Quá Trình Chuyển Đổi được thiết lập bởi Ngài Carl Barbier của Tòa Án Quận Hoa Kỳ Quận Đông Louisiana trong Lệnh Sửa Đổi Đầu Tiên Thiết Lập Quá Trình Chuyển Đổi ("Lệnh") hôm nay tuyên bố rằng Quá Trình Chuyển Đổi đáp ứng mục tiêu tiếp tục xem xét thanh toán cho những người yêu cầu bồi thường có các yêu cầu bồi thường đang chờ Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh ("GCCF") xử lý khi Quá Trình Chuyển Đổi tiếp quản ngày 8 tháng 3 năm 2012.

Tòa ban hành Lệnh của mình liên quan tới một Thỏa Thuận về Nguyên Tắc giữa BP Exploration and Production, Inc. và BP America Production Company và Luật Sự Nhóm Tạm Thời để giải quyết nhiều vụ kiện phát sinh từ Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon. Việc giải quyết chưa phải là cuối cùng và tùy thuộc sau cùng vào sự chấp thuận của Tòa án.

Lệnh này bổ nhiệm Patrick Juneau từ Lafayette, Louisiana là Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường để giám sát Quá Trình Chuyển Đổi, cùng với Lynn C. Greer từ BrownGreer, PLC ở Richmond, Virginia đóng vai trò là Điều Phối Viên Chuyển Đổi. Tòa đã thiết lập Quá Trình Chuyển Đổi như là một chiếc cầu nối giữa GCCF và một trung tâm giải quyết yêu cầu bồi thường mới mà sẽ thay thế cho GCCF. Trung tâm giải quyết yêu cầu bồi thường mới này sẽ nhận, đánh giá, và khi cần, sẽ thanh toán các yêu cầu bồi thường được bao gồm trong cách giải quyết dự tính. Trong thời gian trung tâm yêu cầu bồi thường mới đang được thiết lập, Tòa chỉ thị rằng Quá Trình Chuyển Đổi tiếp tục xử lý các yêu cầu bồi thường theo các quy tắc hiện tại của GCCF, với một số sự thay đổi nhất định theo lệnh của Tòa.

Kể từ khi đảm nhiệm trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường đã nộp cho GCCF, Quá Trình Chuyển Đổi vẫn tiếp tục xử lý và thanh toán cho các yêu cầu bồi thường. Theo ông Juneau, "Chưa có một ngày làm việc nào trôi qua kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2012, mà không có việc thanh toán cho những người yêu cầu bồi thường". Từ ngày 8 tháng 3 năm 2012 cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2012, Quá Trình Chuyển Đổi đã thỏa thuận cho 1,096 người yêu cầu bồi thường tổng số tiền là \$26,993,189.98. Trong đó, 619 người là những người yêu cầu bồi thường đã không chấp nhận đề nghị và đã không nộp một Giấy Giải Trừ trước 11 giờ 59 phút đêm ngày 26 tháng 2

năm 2012. Lệnh chỉ thị cho Quá Trình Chuyển Đổi phải thanh toán cho những người yêu cầu bồi thường này 60% đề nghị cuối cùng của họ, không yêu cầu người yêu cầu bồi thường phải ký một Giấy Giải Trừ. 619 người yêu cầu bồi thường nhận 60% đề nghị cuối cùng của họ đã nhận được khoản thanh toán tổng số là \$19,623,125.10.

Những người yêu cầu bồi thường nhận 60% vào lúc này sẽ không bao giờ mất quyền nhận 40% còn lại của đề nghị cuối cùng của họ. Họ thậm chí có thể nhận được nhiều hơn nếu là thành viên của một nhóm giải quyết và nhận được một đề nghị lớn hơn 40% từ Chương Trình Giải Quyết do Tòa Giám Sát. Thật vậy, lệnh tòa cho phép những người yêu cầu bồi thường này nhận phần lớn hơn của 40% còn lại của đề nghị của GCCF và đề nghị từ Chương Trình Giải Quyết do Tòa Giám Sát, để đổi lấy việc ký một Giấy Giải Trừ. Nếu một người yêu cầu bồi thường không phải là một phần của quá trình giải quyết này hoặc rút lui khỏi quá trình đó, người yêu cầu bồi thường có thể nhận được 40% này tại thời điểm đó, sau khi ký một Giấy Giải Trừ.

Ngoài việc tiếp tục thanh toán, Quá Trình Chuyển Đổi vẫn tiếp tục xem xét các yêu cầu bồi thường theo quy tắc và phương pháp của GCCF và đưa ra các quyết định về các yêu cầu bồi thường. Quá Trình Chuyển Đổi đã gửi 897 Thư Quyết Định hoặc đề nghị qua đường bưu điện cho những người yêu cầu bồi thường, 1,918 thư yêu cầu hồ sơ chứng từ bổ sung, và 2,506 thư từ chối yêu cầu bồi thường vì không đủ điều kiện nhận quyền lợi bảo hiểm.

“Việc liên lạc với người yêu cầu bồi thường quan trọng hơn bao giờ hết, và chúng tôi muốn đảm bảo với người yêu cầu bồi thường rằng các cánh cửa chưa bao giờ khép lại đối với họ”, ông Juneau nói. Chỉ trong vòng vài ngày sau Lệnh Tòa, Quá Trình Chuyển Đổi đã gửi thư qua đường bưu điện cho hơn 20,000 người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện Chọn Thanh Toán Nhanh và chọn lựa chọn đó muộn nhất là ngày 7 tháng 5 năm 2012. Quá Trình cũng đã gửi hơn 1,700 thư cho những người yêu cầu bồi thường đang chờ đề nghị từ GCCF và hơn 17,000 thư cho những người yêu cầu bồi thường đang chờ GCCF xử lý yêu cầu bồi thường. Những thư này thông báo cho người yêu cầu bồi thường về Lệnh Tòa và các lựa chọn tiếp theo của họ.

Chỉ trong vòng vài giờ sau Lệnh Tòa, trang mạng của GCCF đã được thay đổi để thông báo cho những người yêu cầu bồi thường về Lệnh Tòa, trung tâm phục vụ khách hàng đã kéo dài thời gian để xử lý khối lượng gọi tăng lên, và các nhân viên tổng đài của trung tâm phục vụ khách hàng đã cung cấp thông tin cho người gọi có các câu hỏi về sự Chuyển Đổi này. Chúng tôi đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi và email đặt ra các câu hỏi, và chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thông tin nói chung và thông tin về yêu cầu bồi thường cụ thể của họ”, Juneau nói.

Kể từ ngày Lệnh Tòa, gần 5,000 yêu cầu bồi thường mới đã được nộp trong Quá Trình Chuyển Đổi, bao gồm hơn 1,700 từ những người yêu cầu bồi thường chưa bao giờ nộp yêu cầu bồi thường. Juneau nói, “Chúng tôi muốn mọi người Vùng Vịnh biết rằng họ vẫn có thể nộp yêu cầu bồi thường. Khi Chương Trình mới bắt đầu, bất kỳ yêu cầu bồi thường mà chưa được quyết định sẽ được chuyển đến cơ sở mới, và do đó không cần phải đợi”.